



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

หน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: อังคาร 28 พฤษภาคม 2562

ปีที่: 40 ฉบับที่: 13910

Col.Inch: 33.62 Ad Value: 42,025

หัวข้อข่าว: ราคาดี-เงินสั่งนำเข้าอ้อย

หน้า: 8(บนขวา)

PRValue (x3): 126,075

ศิลปิน: ชาว-ดำ

ราคาดี-เงินสั่งนำเข้าอ้อย

- ดันยอดปลูกทุเรียนภาคใต้พุ่ง
- ผลผลิตปี'62กว่า4.4แสนตัน

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า คณะทำงานสำรวจข้อมูลไม้ผลเศรษฐกิจภาคใต้ ได้พยากรณ์สถานการณ์ทุเรียนภาคใต้ปี 2562 ทั้ง 14 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี พบว่า เนื้อที่ย่นต้นของทุเรียนภาคใต้ ปี 2562 มีจำนวน 501,845 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 35,290 ไร่ เพิ่มขึ้น 8% เนื้อที่ให้ผลมีจำนวน 387,822 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 28,515 ไร่ หรือเพิ่มขึ้น 8% ปริมาณผลผลิตรวม 445,220 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 140,953 ตัน คิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น 46% โดยผลผลิตต่อเนื้อที่ให้ผล อยู่ที่ 1,148 กิโลกรัมต่อไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 301 กิโลกรัม คิดเป็น 36%

เนื้อที่ย่นต้นเพิ่มขึ้นเนื่องจากราคาของทุเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีในช่วง 2 - 3 ปีที่ผ่านมา เกษตรกรจึงปลูกทุเรียนเพิ่มขึ้นโดยปลูกแทนพืชอื่น เช่น ยางพารา เงาะ ลองกอง ซึ่งเนื้อที่ให้ผลเพิ่มขึ้นจากทุเรียนที่ปลูกในปี 2557 เริ่มให้ผลผลิตในปีนี้ ส่งผลปริมาณผลผลิตรวมเพิ่มขึ้น โดยผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น เนื่องจากราคาในปีที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ดี จึงใจให้เกษตรกรมีการ



ฉันทานนท์ วรรณเขจร
รองเลขาธิการ สศก.

ดูแลรักษาดันทุเรียน กอปรกับปีที่ผ่านมาต้นทุเรียนไม่ติดผลหรือให้ผลผลิตน้อย จึงมีเวลาในการพักต้นสะสมอาหารต้นสมบูรณ์ขึ้น สำหรับผลผลิตทุเรียนของทางภาคใต้ จะออกมาที่จังหวัดชุมพร รองลงมาคือ

นครศรีธรรมราช โดยผลผลิตในฤดูของทางภาคใต้ เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน และจะออกมากในช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนสิงหาคม 2562 คิดเป็น 34% ของผลผลิตภาคใต้ทั้งหมด ซึ่งราคาเฉลี่ยทุเรียนพันธุ์หมอนทองที่เกษตรกรขายได้ทั้งส่วนเฉลี่ยอยู่ที่ 93.29 บาท/กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 19%

ทั้งนี้ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ราคาทุเรียนค่อนข้างสูง เนื่องจากยังมีความต้องการ

นำเข้าไปที่ประเทศจีนจำนวนมาก ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนให้การเอาใจใส่ดูแลมากขึ้นเพื่อให้ได้ปริมาณผลผลิตเพิ่มและมีคุณภาพดี เช่น การตัดผลอ่อนบางส่วนทิ้ง ทำให้ผลที่เหลือมีขนาดและน้ำหนักใหญ่ขึ้น ในขณะที่เดียวกันเนื้อที่ให้ผลของทุเรียนเพิ่มขึ้น และยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากเกษตรกรที่โค่นต้นแก่ของไม้ผลอื่นๆ และโค่นยางพาราที่ราคาไม่พอใจ หันมาปลูกทุเรียนแทน อย่างไรก็ตาม หน่วยงานรัฐและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้ส่งออกควรควบคุมคุณภาพของทุเรียน ทั้งเรื่องทุเรียนอ่อน และวัตถุปนเปื้อนที่อาจทำให้เกิดปัญหาการส่งออกได้ ซึ่งสศก. จะได้ร่วมติดตามสถานการณ์การผลิตและปริมาณผลผลิตไม้ผลร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการเตรียมมาตรการนโยบาย โดยคณะทำงานสำรวจข้อมูลไม้ผลเศรษฐกิจภาคใต้ จะมีการประชุมเพื่อสรุปผลอีกครั้งในเดือนกรกฎาคมนี้



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

แนวน้ำ

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: อังคาร 28 พฤษภาคม 2562

ปีที่: 40

ฉบับที่: 13910

หน้า: 8(บน)

Col.Inch: 17.44 Ad Value: 21,800

PRValue (x3): 65,400

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ขานรับอบรม3สาร ภาคเอกชนต้นตัว แห่ตัวรุ่น1กว่า200 อีก300ต่อคิวรอบ2

ขานรับอบรม3สาร ภาคเอกชนต้นตัว แห่ตัวรุ่น1กว่า200 อีก300ต่อคิวรอบ2

นางสาวเสริมสุข สลักเพชร อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเปิดเผยว่า ขณะนี้เจ้าหน้าที่ของกรมได้จัดอบรมสร้างวิทยากรไปอบรมเกษตรกรในหลักสูตร “การใช้วัตถุอันตราย พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส ให้ถูกต้องและปลอดภัย” ให้เจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย การยางแห่งประเทศไทย สมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร สมาคมอรั๊กพืชไทย และสมาคมการค้านวัตกรรมเพื่อการเกษตรไทย รวมจำนวนผู้รับการอบรมรุ่นที่ 1 ทั้งหมด 1,700 คน ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรและศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร หน่วยงานในส่วนภูมิภาคของกรมวิชาการเกษตร ส่วนสมาคมภาคเอกชนทั้ง 3 สมาคม จัดอบรมที่กรมวิชาการเกษตร ทั้งนี้ ในส่วนสมาคมภาคเอกชนทั้ง 3 สมาคม จากเดิมกำหนด

จำนวนผู้เข้าอบรมไว้ 300 คน แต่มีการแจ้งความประสงค์จากสมาคมขอเข้ารับการอบรมมาเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้รวมมากกว่า 500 คน ซึ่งกรมวิชาการเกษตรจัดอบรมรุ่นที่ 1 วันที่ 23 พฤษภาคม 200 คน และจะอบรมวิทยากรจากทั้ง 3 สมาคมที่เหลืออีก 300 คน ในรุ่นที่ 2 วันที่ 6 มิถุนายนนี้ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า ช่วงเดือนพฤษภาคม กรมวิชาการเกษตรอยู่ระหว่างสร้างวิทยากรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อไปทำหน้าที่วิทยากรนำความรู้ที่ได้รับทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติไปอบรมเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย 1.5 ล้านคน ที่ยังจำเป็นต้องใช้สารทั้ง 3 ชนิดนี้ ทั้งนี้ เกษตรกรที่จะเข้ารับการอบรมต้องมีทะเบียนเกษตรกรหรือหลักฐานแสดงพื้นที่ปลูกพืชที่จำเป็นต้องใช้สารพาราควอตและไกลโฟเซต สำหรับกำจัดวัชพืชใน อ้อย ปาล์มน้ำมัน ยางพารา ข้าวโพด มันสำปะหลังและไม้ผล และใช้คลอร์ไพริฟอสเพื่อกำจัดแมลงในไม้ดอก พืชไร่ และกำจัดหนอนเกาะ ลำต้นในไม้ผล ซึ่งต่อไปการซื้อสารทั้ง 3 ชนิดไปใช้เกษตรกรต้องซื้อจากร้านที่ได้รับอนุญาต แสดงหลักฐานผ่านการอบรม พร้อมแสดงชนิดพืชที่ปลูก พื้นที่ปลูก เพื่อกำหนดปริมาณวัตถุอันตรายที่จะซื้อได้



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ข่าวสด
กรอบบ่าย

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/เศรษฐกิจ/การตลาด

วันที่: อังคาร 28 พฤษภาคม 2562

ปีที่: 29

ฉบับที่: 10408

หน้า: 5(บน)

Col.Inch: 37.89 Ad Value: 41,679

PRValue (x3): 125,037

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ตั้งโรงงานผลิตล้อในไทย-ส่งออก

ตั้งโรงงานผลิตล้อในไทย-ส่งออก

จีน-เยอรมันย้ายฐานเชือด้นราคายางพาราพรวด

ยางพาราไทยเริ่มสดใสหลังจีน-เยอรมันแห่งตั้งโรงงานผลิตล้อส่งออกไปทั่วโลก เผยคุณภาพยางพาราของไทยก็ดีกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่ง ขณะที่ตลาดในประเทศได้อานิสงส์โครงการภาครัฐส่งเสริมการใช้ในรูปแบบต่างๆ ส่งผลราคายางมีเสถียรภาพมากขึ้น

นางฉัตรรัตน์ วิจิตรชลชัย รองผู้อำนวยการด้านธุรกิจและปฏิบัติการ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า สถานการณ์สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกา และจีน กยท.หารือเพื่อรับมือ เชื่อว่าไม่น่าจะมีผลกระทบ ตั้งแต่ต้นปี 2562 เป็นต้นมา จีนย้ายโรงงานผลิตล้อยางเข้ามาในไทยประมาณ 2-3 แห่ง โรงงานยางคอนดิเนนทอลของเยอรมันก็ย้ายมา 1 แห่ง เพื่อผลิตล้อยางส่งออกไปทั่วโลก การย้ายโรงงานผลิตยางล้อมาไทยแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นหรือไม่ต้องจับตาดูก่อน เพราะไทยเป็นผู้ผลิตยางพารารายใหญ่ของโลกปีละประมาณเกือบ 5 ล้านตัน และคุณภาพยางพาราของไทยก็ดีกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่ง

“ปีก่อนหน้าไทยใช้ยางพาราในประเทศ 7-8 แสนตัน หรือประมาณ 14% ของผลผลิต 5 ล้านตันในประเทศ แต่เมื่อมีการย้ายโรงงานผลิตยางล้อเข้ามาในประเทศไทย ทำให้สัดส่วนของปริมาณผลผลิตที่ใช้ยางพาราในประเทศเพิ่มขึ้น นับจากนี้ไปราคายางพาราไทยน่าจะดีขึ้น”

นางฉัตรรัตน์กล่าวอีกว่า ขณะนี้เปิดกรีดยางพารามาแล้วเกือบ 1 เดือน ราคายางพารายังคงดี เกษตรกรรับได้ ราคายางแผ่นรมควันอยู่ที่ 53-54 บาท/กิโลกรัม ยางสดอยู่ที่ 50 บาท/กิโลกรัม เนื่องจากโครงการของรัฐบาลดูดซับปริมาณยางออกจากกระสอบ อาทิ กรมราชทัณฑ์ ซึ่ข้อยางไปผลิตหมอน-ที่นอนนักโทษ ท้องถิ่นนำยางพาราไปทำถนน

ส่วนปัญหาที่ประเทศเกาหลีใต้ ตรวจสอบหมอนยางพาราจากไทยมีสารกัมมันตภาพรังสีนั้น กยท.ชี้แจงถึงสถานทูตเกาหลี ว่า หมอนยางพาราที่เกาหลีตรวจพบกัมมันตภาพรังสีเป็นหมอนที่ผลิตจากไทยจริง แต่เป็นหมอนที่เอกชนเกาหลีมาจ้างไทยผลิต โดยนำแร่โมนาไซต์ผสมเข้าไปในผลิตภัณฑ์ โดยอ้างว่าจะช่วยเรื่องสุขภาพ

กยท.จึงเชิญสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย กระทรวงพาณิชย์ และเอกชนผู้ผลิตหมอนยางพาราเข้าตรวจสอบและชี้แจงที่ผ่านมา เห็นตรงกันว่าสารดังกล่าวเป็นอันตรายและได้สั่งห้ามเอกชน หรือโรงงานยางพาราไทยนำสารแปลกปลอมเข้าไปในส่วนผสมวัตถุดิบยางพาราเพื่อผลิตเป็นหมอน แจ้งไปยังผู้ผลิตห้ามใช้สารดังกล่าวในกระบวนการผลิต และเร่งทำความเข้าใจแก่ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศแล้ว



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มติชน
กรอบ่าย

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อังคาร 28 พฤษภาคม 2562

ปีที่: 42

ฉบับที่: 15052

หน้า: 1 (ล่างซ้าย), 5, 12

Col.Inch: 162.39 Ad Value: 178,629

PRValue (x3): 535,887

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: จับตาสินค้าเงินทะเลักตีตลาดไทยชี้'สงครามการค้า'-ยางกระเตื้อง

จับตาสินค้าเงินทะเลักตีตลาดไทย ชี้'สงครามการค้า'-ยางกระเตื้อง

กยท.ชี้อานิสงส์ด้านบวกสงครามการค้า โรงงานผลิตยางรถยนต์จีน-เยอรมันย้ายเข้าไทย ช่วยราคายางกระเตื้อง สมอ.จับตาสินค้าเหล็ก-เครื่องไฟฟ้าเงินทะเลักไทย เช็กแหล่งกำเนิดเข้ม ด้าน ก.พาณิชย์เกาะติดมาตรการ'ทรัมป์'อ้าภัยคุกคามประเทศ (อ่านต่อหน้า 5)

ต่อจากหน้า 1

'สงครามการค้า'

ภาคเอกชนหวังรบ.ใหม่ได้คนดี

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) เปิดเผยถึงสถานการณ์การเมืองหลังการโหวตเลือกได้ประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานฯ แล้ว และเตรียมโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีพร้อมจัดตั้งรัฐบาลใหม่ต่อไปว่า ขณะนี้ภาคเอกชนเริ่มมีความเชื่อมั่นว่าจะมีรัฐบาลใหม่เข้ามา เพราะอย่างน้อยประเทศไทยก็มีประธานสภาผู้แทนราษฎรไทย และรองประธานทั้ง 2 ลำดับแล้ว ทำให้ในกระบวนการของประชาธิปไตยที่เดินมาตั้งแต่ต้นถือว่าถูกต้องแล้ว ถึงแม้จะล่าช้าไปบ้างหรือมีอุปสรรคเกิดขึ้นบ้างก็ตาม แต่ก็ก้าวข้ามมาได้อีกขั้นหนึ่ง ซึ่งหลายคนอาจจะมองไปถึงเสถียรภาพของรัฐบาล ซึ่งเป็นเรื่องของการทำงานในอนาคตที่เอกชนคาดหวัง

“ตอนนี้เห็นถึงการดำเนินงานตามขั้นตอนแบบค่อยเป็นค่อยไป แต่คงบอกไม่ได้ว่าใครเป็นคนดีหรือไม่ดี ต้องเช็กก่อนว่าทุกคนเป็นคนดี จึงคาดหวังว่าคนที่จะเข้ามาต้องเข้ามาทำงานเพื่อประเทศชาติอย่างแท้จริง และละเว้นเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวเอาไว้ก่อน” นายวิศิษฐ์กล่าว

ขอทีมศก.รับมือทั่วโลก

นายวิศิษฐ์กล่าวว่า ขณะนี้ อย่างน้อยที่สุดในภาพของทั่วโลกที่มองมายังประเทศไทย จะได้เห็นว่ามีรัฐบาลใหม่ที่จะเข้ามาแบบประชาธิปไตยจริงตามที่ได้มีการสัญญาไว้กับทั่วโลก เรื่องหลักที่สำคัญกับการค้าระหว่างประเทศก็เชื่อว่าจะสามารถเดินหน้าต่อไปได้แน่นอน แต่สิ่งสำคัญคือพอดังรัฐบาลแล้วทีม

เศรษฐกิจที่จะเข้ามาทำงานร่วมกัน ต้องเห็นภาพและทำงานไปในทิศทางเดียวกัน เรียกว่าต้องมีแนวนโยบายที่สามารถปฏิบัติได้จริง และทุกฝ่ายที่มาทำงานในด้านนี้ต้องเห็นความสำคัญจริงๆ เพราะภาวะช่วงนี้ไม่ใช่แค่ภาวะเศรษฐกิจไทยที่มีแนวโน้มไม่ค่อยดี แต่ภาวะเศรษฐกิจทั้งโลกไม่ค่อยดีเหมือนกัน ทำให้เรื่องเศรษฐกิจเป็นเรื่องสำคัญมาก

“หากมีทีมเศรษฐกิจใหม่เข้ามาแล้ว สรท.จะขอหารือร่วมกันแน่นอน เพื่อดูเรื่องนโยบายการทำงานร่วมกันต่อไป” นายวิศิษฐ์กล่าว

ทูตพณ.-เอกชนถกรับมือ

นายวิศิษฐ์กล่าวถึงกรณีสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน (เทรตวอร์) ว่า วันที่ 30-31 พฤษภาคมนี้ จะมีการประชุมทูตพาณิชย์ร่วมกับภาคเอกชน อาทิ สรท. สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ที่กระทรวงพาณิชย์ เพื่อรับมือกับสงครามการค้าที่กำลังเกิดขึ้นทั้งของ 2 ประเทศหลัก และของบางประเทศที่เริ่มมีมาตรการกีดกันทางการค้า ดังนั้นประเด็นหารือหลักคือ การนำเสนอภาพรวมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้าง ในวงจการค้าระหว่างประเทศมีมาตรการกีดกันการค้ารูปแบบใดเพิ่มเติมเข้ามาในช่วงนี้ ประเทศต่างๆ เริ่มมีกลยุทธ์ในการกีดกันการค้าอย่างไร เชื่อว่าภาครัฐน่าจะรับทราบในหลักการบางส่วนแล้ว แต่ในรายละเอียดวิธีปฏิบัติเอกชนเป็นผู้ประสบด้วยตนเอง ดังนั้นจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันเพื่อหาทางรับมือกับภาวะสงครามการค้าที่ยังไม่ชัดเจนต่อไป

“อย่างกรณีหัวเว่ยที่ถูกระบุว่าอนาคตจะไม่สามารถใช้งานระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ได้ ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนถึงเรื่องดังกล่าว ถึงแม้ว่าเครื่องที่อยู่ในตลาดจะสามารถใช้งานระบบได้ แต่เครื่องใหม่ที่จะผลิตออกมายังไม่มีข้อสรุปว่าจะทำอย่างไร ทำให้เกิดภาวะชะงัก

มากพอสมควร สินค้าของหัวเว่ยได้รับผลกระทบ เชื่อว่าในระยะยาวจะส่งผลกระทบต่อทั้งโลกแน่นอน โดยเฉพาะกับสหรัฐที่สินค้าตัวตูดดิบพื้นฐานหลายตัวอยู่ในจีน ทำให้อำนาจบางส่วนก็อยู่ที่จีนด้วย ทำให้ช่วง 2-3 เดือนจากนี้การค้าระหว่างประเทศจะดูไม่สดใส เพราะไม่มีภาพที่ชัดเจนออกมาทั้งด้านบวกหรือด้านลบ” นายวิศิษฐ์กล่าว

สมอ.จับตาสินค้าเงินทะเลักไทย

นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยถึงแนวทางรับมือสงครามการค้า (เทรตวอร์) ระหว่างสหรัฐและจีนที่เริ่มรุนแรงกระทบต่อการส่งออก และการนำเข้าของไทยว่า ขณะนี้ สมอ. กำลังติดตามสถานการณ์เทรตวอร์อย่างใกล้ชิด เพราะกังวลว่าอาจมีสินค้าที่อยู่ในมาตรฐานบังคับ 112 รายการของ สมอ. ที่ผลิตจากประเทศจีนอาจทะลักเข้าไทย โดยเฉพาะสินค้ากลุ่มเหล็กและสินค้ากลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่เคยเข้ามาในไทยจำนวนมากในช่วงที่ผ่านมา อย่างสินค้ากลุ่มเหล็กที่เคยเข้ามาจากจนกระทบต่อการผลิตของผู้ประกอบการเหล็กในไทย ทำให้ 7 สมาคมอุตสาหกรรมเหล็กทำหนังสือร้องเรียนต่อภาครัฐหลายครั้ง และที่ผ่านมารัฐบาลได้ออกมาตรการช่วยเหลือ อาทิ มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (แอนตี้ดัมปีง) จนมาตรการสิ้นสุดไปเมื่อเร็วๆ นี้

ผลิตในอาเซียนส่งเข้าไทย

นายวันชัยกล่าวว่า นอกจากนี้ สมอ.ยังติดตามท่าทีของนักลงทุนจีนที่เริ่มเข้าไปลงทุนตั้งโรงงานเหล็กในกลุ่มประเทศอาเซียน อาทิ มาเลเซีย ล่าสุดมีการลงทุนหลายหมื่นล้านบาท และเวียดนามหลายพันล้านบาท เพราะเดิมนักลงทุนจีนส่งเหล็กจากโรงงานของ 2 ประเทศไปสหรัฐอเมริกา แต่เมื่อเกิดสงครามการค้าอาจหันมาส่งเข้าแทน ดังนั้น สมอ.จึงต้องร่วมกับหน่วยงานภาครัฐตรวจสอบแหล่งกำเนิดสินค้าอย่างเข้มขันเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาภายหลัง เพราะเมื่อเร็วๆ นี้มีการตั้งโรงงานแปงผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) ในอาเซียนเพื่อส่งไปสหรัฐ จนสหรัฐเริ่มตรวจสอบประเทศต้นทางและลามมาตรวจสอบโรงงานในไทยที่มีเจ้าของเป็นคนจีนเช่นกัน

“ช่วงหลายปีที่ผ่านมานักลงทุนกลุ่มเหล็กของจีนออกไปลงทุนต่างประเทศมาจากในประเทศมีกำลังผลิตที่ล้นตลาด ขณะเดียวกันนอกจากผลิตเพื่อป้อนประเทศที่เข้าไปลงทุน



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มติชน กรอบบ่าย

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อังคาร 28 พฤษภาคม 2562

ปีที่: 42

ฉบับที่: 15052

หน้า: 1 (ล่างซ้าย), 5, 12

Col.Inch: 162.39 Ad Value: 178,629

PRValue (x3): 535,887

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: จับตาสินค้าเงินทะเลักตีตลาดไทยชี้'สงครามการค้า'-ยางกระเตื้อง

แล้ว อาจต้องการใช้สิทธิของประเทศนั้นๆ ในการส่งออกไปสหรัฐอเมริกาด้วย แต่ล่าสุด สหรัฐอเมริกามีความเข้มงวด ดังนั้น ประเทศไทยเองก็ต้องระวัง เพราะอายุไม่ไกล การขนส่งง่าย สะดวก ต้นทุนต่ำ เหล็กดังกกล่าวอาจจะลักเข้าไทยได้ง่าย" นายวันชัยกล่าว

แจง112สินค้ามอก.ภาคบังคับ

นายวันชัยกล่าวว่า สำหรับสินค้าที่ต้องขอใบอนุญาตนำเข้าเป็นสินค้าที่อยู่ในกลุ่ม มอก. ภาคบังคับ ปัจจุบันมี 112 รายการ แบ่งเป็น 10 หมวดคือ โยธาและวัสดุก่อสร้าง อาทิ ปูนซีเมนต์ ปอร์ตแลนด์ เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต กระเบื้อง เซรามิก, โภคภัณฑ์ อาทิ ไม้ขีดไฟ พงชกฟอก ของเล่น พิล์มยืดหุ้มอาหารห้วนมยางสำหรับขวดนม ไฟแช็กก๊าซ, วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ หลอดไฟฟ้า เตาหีด กระตะไฟฟ้า เตาย่าง เต้าเสียบ-เต้ารับ

นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มวิศวกรรมของไหล อาทิ ท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม ฝักบัวอาบน้ำ ก๊อกน้ำสำหรับเครื่องสุขภัณฑ์, อาหารคือ สับปะรดกระป๋อง, วิศวกรรมส่งผ่านความร้อน อาทิ ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว แอลกอฮอล์สำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิง, วิทยาศาสตร์การแพทย์ อาทิ ออกซิเจนทางการแพทย์ ภาชนะพลาสติกสำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์เภสัชปราศจากเชื้อ, สีและวาร์นิชเช่น สีเทียน สีย้อมสังเคราะห์ ทินเนอร์สำหรับแล็กเกอร์, วิศวกรรมเครื่องกลและยานพาหนะ อาทิ ท่อไอเสียรถจักรยานยนต์ หมวกกันน็อก เข็มขัดนิรภัยสำหรับรถยนต์ และเคมี คือแอมโมเนียในเตตราด

กยท.ชี้เงิน-เยอรมนีแหล่งทุน

นางนพรัตน์ วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการด้านธุรกิจและปฏิบัติการ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่า จากสถานการณ์สงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ขณะนี้ กยท.ได้หารือภายในองค์กรเพื่อรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว เบื้องต้นคาดว่าในระยะสั้นไม่น่าจะมีผลกระทบ แต่พบว่าตั้งแต่ต้นปี 2562 เป็นต้นมาจะเริ่มเห็นเงินย้ายโรงงานผลิตล้อยางเข้ามาในไทยประมาณ 2-3 โรงงาน โรงงานผลิตยางคอนดิเนนทอลของเยอรมนีก็ย้ายมา 1 โรงงาน โดยการตั้งโรงงานเพื่อผลิตล้อยางเพื่อการส่งออกไปทั่วโลก ซึ่งการย้ายโรงงานผลิตยางล้อมาไทยแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นหรือไม่ต้องจับตาดูก่อน เพราะไทยเป็นผู้ผลิตยางพารารายใหญ่ของโลกปีละประมาณเกือบ 5 ล้านตัน และคุณภาพยางพาราของไทย

ก็ดีกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่ง

"เมื่อปีที่แล้ว ไทยใช้ยางพาราในประเทศประมาณ 7-8 แสนตัน หรือประมาณ 14% ของปริมาณผลผลิตยางพาราเกือบ 5 ล้านตันในประเทศ แต่เมื่อมีการย้ายโรงงานผลิตยางล้อหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ เข้ามาในไทย จะทำให้สัดส่วนของปริมาณผลผลิตที่ใช้ยางพาราในประเทศเพิ่มขึ้น ในอนาคตนับจากนี้ไป ราคาของยางพาราไทยน่าจะมีความเสถียรมากขึ้น" นางนพรัตน์กล่าว

คุมมาตรฐานหมอนยางพารา

นางนพรัตน์กล่าวว่า ขณะนี้ชาวสวนได้เปิดกรีดยางพารามาแล้วเกือบ 1 เดือน ราคาของยางพารายังคงดี เกษตรกรรับได้ โดยยางแผ่นรมควันอยู่ที่ราคา 53-54 บาทต่อกิโลกรัม ยางสดอยู่ที่ 50 บาทต่อกิโลกรัม เนื่องจากมีการดูดซับปริมาณยางออกจากระบบโดยโครงการของรัฐ อาทิ กรมราชทัณฑ์ ได้ซื้อยางเพื่อไปผลิตหมอนและที่นอนเพื่อนักโทษ ท้องถิ่นนำยางพาราไปผลิตถนน และยังผลิตกันที่จากยางพารามากมายที่รัฐบาลส่งเสริมให้ผลิตโดยใช้ยางพาราในประเทศ

นางนพรัตน์กล่าวว่า อย่างไรก็ตาม เพื่อควบคุมคุณภาพหมอนจากยางพารา ล่าสุดกยท.ได้ทำหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงต่อสถานทูตเกาหลีเกี่ยวกับการตรวจพบหมอนยางพาราจากไทยที่พบสารกัมมันตภาพรังสีก่อปัญหาต่อสุขภาพว่า หมอนยางพาราที่เกาหลีตรวจพบกัมมันตภาพรังสีเป็นหมอนที่ผลิตจากไทยจริง แต่เป็นหมอนที่เอกชนเกาหลีมาจ้างไทยผลิต โดยการนำแร่โมนาไซต์ผสมเข้าในผลิตภัณฑ์ อ้างว่าจะช่วยเรื่องสุขภาพ จะทำให้การไหลเวียนของเลือดลมดีขึ้น ขณะเดียวกัน กยท.ได้เชิญสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย กระทรวงพาณิชย์ และเอกชนผู้ผลิต

หมอนยางพาราเข้าตรวจสอบและชี้แจงที่มองเห็นตรงกันว่าสารดังกล่าวเป็นอันตรายและได้สั่งห้ามไม่ให้เอกชน หรือโรงงานยางพาราไทยนำผสมสารแปลกปลอมเข้าไปในส่วนผสมวัตถุดิบยางพาราเพื่อผลิตเป็นหมอน

"ขณะนี้ได้แจ้งไปยังผู้ผลิต ห้ามใช้สารดังกล่าวในกระบวนการผลิต และเร่งทำความเข้าใจแก่ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ เพราะออเดอร์หมอนที่มีสารโมนาไซต์ ยังไม่พบผลิตที่โรงงานอื่น ปริมาณสารไม่ถึง 1% และไม่มีความอันตรายในไทย เพราะเอกชนเกาหลีในฐานะผู้จ้าง

ผลิตได้สั่งทำสินค้าเพื่อไปขายในเกาหลีเท่านั้น" นางนพรัตน์กล่าว

พณ.เฝ้าสหรัฐลดนำเข้ายานยนต์

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) กล่าวภายหลังหารือกับภาคเอกชนกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม ว่า เรื่องที่นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ลงนามแก้ปัญหาสินค้ายานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์นำเข้าที่เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐฯ และให้รายงานความคืบหน้าภายใน 180 วัน พร้อมทั้งติดตามการนำเข้าสินค้ายานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ และประเมินสถานการณ์การนำเข้าต่อการเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐฯ โดยอาจขึ้นภาษีนำเข้ารถยนต์จาก 2.5% เป็น 25% นั้น ที่ประชุมเห็นว่าขณะนี้ยังเร็วไปที่จะระบุว่าประกาศของสหรัฐฯ จะส่ง

ผลต่ออุตสาหกรรมของไทยอย่างไร เพราะยังไม่มีการออกมาในทางปฏิบัติ แต่จากการพิจารณาขอบเขตของสินค้าที่อาจเข้าข่ายสหรัฐฯ นำมาตรการจำกัดการนำเข้าหรือขึ้นภาษีมาใช้พบว่าประกาศดังกล่าวระบุถึงสินค้า รถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถบรรทุกขนาดเล็ก และชิ้นส่วนยานยนต์ประเภทเครื่องยนต์และชิ้นส่วน ระบบส่งกำลังและชิ้นส่วนไฟฟ้า ซึ่งจากสถิติการนำเข้ายานยนต์และชิ้นส่วนของสหรัฐฯ พบว่าสหรัฐฯ นำเข้ายานยนต์จากไทยในปี 2561 มูลค่า 230.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สัดส่วน 0.1% ของมูลค่าการนำเข้าทั่วโลก 208,822 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และนำเข้าชิ้นส่วนยานยนต์ (ไม่รวมยางล้อ) จากไทยมูลค่า 1,296.48 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 0.93% ของการนำเข้าทั่วโลก 138,991.87 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สัดส่วนการนำเข้าจากไทยต่ำมาก จึงไม่น่าเป็นภัยความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐฯ

นางอรมนกล่าวว่า อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมเห็นควรติดตามสถานการณ์การเจรจาระหว่างสหรัฐฯ กับสหภาพยุโรป และสหรัฐฯ กับญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิด เพราะอาจมีความเป็นไปได้ที่จะนำไปสู่การลดหรือจำกัดปริมาณการส่งออกสินค้ายานยนต์และชิ้นส่วนจากประเทศเหล่านี้ไปสหรัฐฯ ขณะเดียวกันอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนของไทยจะต้องเร่งพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต นวัตกรรม วิจัยและพัฒนา รถยนต์และชิ้นส่วนของไทย เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของไทยในตลาดโลก นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ไทย



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มติชน
กรอบ่าย

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อังคาร 28 พฤษภาคม 2562

ปีที่: 42

ฉบับที่: 15052

หน้า: 1 (ล่างซ้าย), 5, 12

Col.Inch: 162.39 Ad Value: 178,629

PRValue (x3): 535,887

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: จับตาสินค้าเงินทะเลักตีตลาดไทยชี้'สงครามการค้า'-ยางกระเตื้อง

และสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐ ยังมีเวทีการประชุมคณะมนตรีและการค้าและการลงทุนเดือนกรกฎาคม 2562 ซึ่งเป็นโอกาสในการหารือติดตามความคืบหน้า การใช้มาตรการของสหรัฐต่อไป

(อ่านต่อหน้า 12)

ต่อจากหน้า 5

'สงครามการค้า'

ค้าโลกป่วนยกเครื่องดับเบิลยูทีโอ

นางอรมนกล่าวถึงความคืบหน้าการปฏิรูปองค์การการค้าโลก (ดับเบิลยูทีโอ) ว่า อยู่ระหว่างปฏิรูปไปรษณีย์ โกลโกระงับข้อพิพาท การปรับปรุงหลักการให้การปฏิบัติที่เป็นพิเศษและแตกต่าง (เอสแอนดีดี) แก่ประเทศกำลังพัฒนาว่ามีความจำเป็นหรือไม่ อย่างไร ซึ่งเรื่องนี้กำลังเข้มข้น เพราะสหรัฐได้เสนอเอกสารให้ความเห็นว่าการปรับหลักเกณฑ์การให้เอสแอนดีดีแก่สมาชิกดับเบิลยูทีโอใหม่ และให้จำแนกประเทศที่เข้าข่ายจริงๆ แต่สมาชิกกำลังพัฒนาหลายประเทศรวมทั้งไทยเห็นว่าหลักการเอสแอนดีดีเป็นหลักการพื้นฐานที่ช่วยเสริมสร้างศักยภาพประเทศกำลังพัฒนาให้เป็นส่วนหนึ่งในระบบการค้าโลก ทำให้เกิดความยืดหยุ่นและมีผลสำคัญต่อการหาข้อสรุปการเจรจาเรื่องต่างๆ จึงต้องพิจารณาเรื่องนี้รอบคอบ โดยจีน อินเดีย กลุ่มแอฟริกา เห็นว่าไม่ควรมีการจำแนกประเทศกำลังพัฒนา และเห็นว่าประเทศพัฒนาแล้ว และประเทศกำลังพัฒนายังมีความแตกต่างของระดับการพัฒนาประเทศสูง อาทิ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต

"ไทยในฐานะประธานอาเซียนปีนี้ ได้หยิบยกประเด็นเหล่านี้หารือในอาเซียนด้วย เพื่อให้อาเซียนร่วมกันแสดงบทบาทการปฏิรูปดับเบิลยูทีโอให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และหาข้อสรุปการเลือกสมาชิกองค์กรอูธรณ์ 6 ใน 7 ตำแหน่ง ที่จะว่างลงในเดือนธันวาคมนี้ด้วย" นางอรมนกล่าว

ล้นนโยบายรวม.แรงงาน

นายธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย กล่าวถึงสถานการณ์ค่าจ้างว่า ปัจจุบันการพิจารณาปรับขึ้นค่าจ้างที่ค้างอยู่ คงจะ

ต้องรอความเห็นจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคนใหม่ว่าจะมีนโยบายอย่างไร ซึ่งภาคเอกชนต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่ควรกำหนดกลไกแบบลอยตัวแทน แต่ยังคงมีค่าแรงอ้างอิงแบบขั้นต่ำไว้เพื่อดูแลผู้ด้อยโอกาส แทนการกำหนดค่าแรงขั้นต่ำที่ต้องปรับขึ้นทุกปีเช่นปัจจุบัน ทั้งนี้ เนื่องจากไทยอยู่ในภาวะที่ขาดแคลนแรงงานและแรงงาน

ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับสูงจึงควรมุ่งการขึ้นค่าแรงตามมาตรฐานฝีมือแรงงานให้มากขึ้น

"แรงงานไทยนั้นได้ค่าจ้างสูงเกินอัตราขั้นต่ำอยู่แล้วเพราะแรงงานไทย 60-70% มีการศึกษาระดับอุดมศึกษาหมด และหากมีฝีมือแรงงานและประสบการณ์ค่าแรงก็ได้รับสูงขึ้น ขณะที่แรงงานต่างด้าวมีกว่า 3 ล้านคน เมื่อปรับขึ้นต่ำจะทำให้ฐานค่าจ้างทั้งระบบแปรปรวน และเมื่อไทยนั้นขาดแคลนแรงงานพอสมควร ตลาดจะมีการแข่งขันกันเพื่อดึงคนที่ไม่มีฝีมือมาทำงานด้วยอยู่แล้ว" นายธนิตกล่าว

ขึ้นค่าจ้าง2-10บ.ค้างเติ่ง

นายธนิตกล่าวว่า อย่างไรก็ตาม เมื่อเร็วๆ นี้ได้ร่วมกับกระทรวงแรงงานลงพื้นที่เพื่อหารือกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสภาเกษตรกรแห่งชาติระดับจังหวัด ก็พบว่าแรงงานของไทยภาพรวมยังคงขาดแคลน และการนำอัตราค่าจ้างขั้นต่ำไปคิดรวมกับทุกภาคธุรกิจนั้นทำไม่ได้ โดยเฉพาะค่าแรงในภาคบริการไม่สามารถใช้กับภาคการเกษตร โดยเอกชนได้เสนอว่าควรแยกกฎหมายแรงงานออกจากกัน

นายธนิตกล่าวว่า ทั้งนี้ เดิมคณะกรรมการ (บอร์ด) ค่าจ้างกลาง กำหนดวาระการประชุมเพื่อพิจารณาการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 แต่ต้องเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากนายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานบอร์ดค่าจ้างได้ลาออกไปเป็นสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ลาออกไปเป็น ส.ว.เช่นกัน ทำให้การพิจารณาการขึ้นค่าแรงยังคงค้างจนถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ได้มีการเสนอตัวเลขอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่จะปรับขึ้นไว้ 2-10 บาทต่อวัน ตามที่คณะกรรมการค่าจ้างจังหวัด ทั้ง 31 จังหวัดเสนอ ขณะที่อีก 46 จังหวัดปรับขึ้นในอัตรา 2 บาทต่อวัน โดยจังหวัดที่ได้รับการเสนอให้ขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำสูงสุดที่ 10 บาทต่อวัน ได้แก่ กรุงเทพมหานครและภูเก็ต ปรับขึ้น 7 บาทต่อ

วัน ได้แก่ สมุทรปราการ ส่วนชลบุรี, ระยอง ให้ปรับขึ้น 5 บาทต่อวัน

ส.อ.ท.พวาพรคร่วมหาเสียง

แหล่งข่าวจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า คงต้องติดตามนโยบายค่าแรงอีกครั้งหลังมีรัฐบาลใหม่ ซึ่งคาดว่าจะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานจะมาจากโควตาของพรรคร่วม ซึ่งเอกชนกังวลว่าจะนำมาเป็นนโยบายหาเสียง โดยเห็นว่าควรจะไปสู่การลอยตัวมากกว่า

ลือตได้รอบอร์ดฉลากชุดใหม่เคาะ

นายธนวรรธน์ พลวิชัย กรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวถึงกรณีสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เตรียมออกสลากรูปแบบใหม่ๆ เช่น สลากออนไลน์ หรือลือตได้ สลากดั้งเดิม สลากกีฬา เป็นต้น ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2562 ที่ได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้แล้ว เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคมที่ผ่านมา ว่า เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่คณะกรรมการ (บอร์ด) สลากกินแบ่งรัฐบาลชุดใหม่จะเป็นผู้พิจารณา ซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจการตัดสินใจของบอร์ดชุดปัจจุบันที่เหลือระยะเวลาการทำงานที่อีกประมาณ 4 เดือน จึงจะมีการพิจารณาเฉพาะเรื่องที่มีความจำเป็นและเร่งด่วน ซึ่งขณะนี้ยังไม่เห็นถึงความจำเป็นที่ต้องมีการพิจารณาในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด

"กรณีดังกล่าวหากเกิดขึ้น จำเป็นต้องมีการทำประชาพิจารณ์ รวมทั้งหารือร่วมกันกับหลายฝ่าย และเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา จึงประเมินว่าจะไม่ได้ใช้ในการพิจารณาของบอร์ดชุดปัจจุบันนี้อย่างแน่นอน และด้วยมรยาทไม่เห็นควรว่าจะหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพิจารณาทำไม" นายธนวรรธน์กล่าว

นายธนวรรธน์กล่าวว่า อย่างไรก็ตาม ลือตได้เป็นเพียงการออกสลากรูปแบบหนึ่งซึ่งบอร์ดชุดใหม่สามารถนำกลับพิจารณาได้ว่า จะดำเนินการต่อไปหรือไม่ ซึ่งตามกฎหมายใหม่เปิดให้สามารถพิจารณาออกสลากรูปแบบใหม่ได้ ทั้งนี้ บอร์ดชุดปัจจุบันได้ศึกษาแนวทางการออกสลากรูปแบบใหม่ รวมถึงเงินรางวัลที่เหมาะสมในแต่ละแนวทางไว้ให้บอร์ดชุดใหม่ที่จะมีขึ้นพิจารณาแล้ว ซึ่งเชื่อว่าน่าจะเป็นรูปแบบหนึ่งที่มีความเหมาะสมกับประเทศในระยะเวลานี้



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

เดลินิวส์
กรอบนัย

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 720,000
Ad Rate: 2,100

Section: First Section/-

วันที่: พุธ 29 พฤษภาคม 2562

ปีที่: - ฉบับที่: 25430

Col.Inch: 18.80 Ad Value: 39,480

หัวข้อข่าว: อบรมใช้ 3 สารพิษรุ่นแรก

หน้า: 8(ล่างซ้าย)

PRValue (x3): 118,440

คลิป: ๘๘๘

อบรมใช้ 3 สารพิษรุ่นแรก

ในรุ่นที่ 1 ในวันที่ 200
คน และจะอบรมที่

น.ส.เสริมสุข สลักเพชร อธิบดีกรม เหลือ 300 คนในรุ่นที่ 2 วันที่ 6 มิ.ย.

วิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิด
เผยว่า ขณะนี้เจ้าหน้าที่ของกรมวิชาการเกษตร
ได้จัดอบรมเพื่อสร้างวิทยากรไปอบรมเกษตรกร
ในหลักสูตร การใช้วัตถุอันตราย พาราควอด ไกล
โฟเซต และคลอโรไพริฟอส ให้ถูกต้องและ
ปลอดภัย ให้แก่เจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริม
การเกษตร สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและ
น้ำตาลทราย การยางแห่งประเทศไทย และ
สมาคมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สมาคมคนไทยธุรกิจ
เกษตร สมาคมอรั้งขาพืชไทย และสมาคมการ
ค้าวัตถุดิบเพื่อการเกษตรไทย รวมจำนวนผู้รับ
การอบรมในรุ่นที่ 1 ทั้งสิ้น 1,700 คน ณ สำนัก
วิจัยและพัฒนาการเกษตรและศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตร ซึ่งเป็นหน่วยงานในสำ
นักงานของกรมวิชาการเกษตร ส่วนสมาคมภาค
เอกชนทั้ง 3 สมาคมจัดอบรมที่ กรมวิชาการ
เกษตร ทั้งนี้สำหรับภาคเอกชนทั้ง 3 สมาคม จาก
เดิมที่กำหนดจำนวนผู้เข้ารับการอบรมไว้ทั้งหมด
300 คน แต่ขอเข้ารับการอบรมเกินเป้าไว้เป็น
กว่า 500 คน ซึ่งกรมวิชาการเกษตรได้จัดอบรม

น.ส.เสริมสุข กล่าวไว้ว่า ขณะนี้กรม
วิชาการเกษตรอยู่ระหว่างการสร้างวิทยากร
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อไปทำหน้าที่
วิทยากรนำความรู้ที่ได้รับทั้งภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติไปอบรมเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายจำนวน
1.5 ล้านคนที่ยังมีความจำเป็นต้องใช้สารทั้ง 3
ชนิดนี้ ซึ่งเกษตรกรที่จะเข้ารับการอบรมต้องมี
ทะเบียนเกษตรกร หรือหลักฐานแสดงพื้นที่ปลูก
พืชที่มีความจำเป็นต้องใช้สารพาราควอดและ
ไกลโฟเซต สำหรับกำจัดวัชพืชใน อ้อย ปาล์ม
น้ำมัน ยางพารา ข้าวโพด มันสำปะหลัง และไม้
ผล และใช้คลอโรไพริฟอสเพื่อกำจัดแมลงไม่มี
ดอก พืชไร่ และกำจัดหอนแจะลำต้นในไม้ผล
ซึ่งต่อไปการซื้อสารทั้ง 3 ชนิดไปใช้เกษตรกรจะ
ต้องซื้อจากร้านที่ได้รับอนุญาต แสดงหลักฐาน
ใบผ่านการอบรม และแจ้งชนิดพืชที่ปลูก พื้นที่
ปลูก เพราะห้ามใช้สารพื้นที่ต้นน้ำ เพื่อกำหนด
ปริมาณวัตถุอันตรายที่จะซื้อนำมาใช้ได้ในส่วน
ที่เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิด จะสามารถ
จำกัดการใช้ได้.



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

M report <https://www.mreport.co.th>

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 06:19

Site Value: 30,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 90,000

หัวข้อข่าว: ดึงสหกรณ์พันแห่งตั้งบริษัท กยท.ทุ่ม 2 พันล. เดินหน้าส่งออก “ยางแท่ง”



หน้าหลัก

ข่าว ▾

บทความพิเศษ ▾

สินค้า ▾

ไต่เรกทอรี

อีเวนท์



ดึงสหกรณ์พันแห่งตั้งบริษัท กยท.ทุ่ม 2 พันล. เดินหน้าส่งออก “ยางแท่ง”

อัปเดตล่าสุด 27 พ.ค. 2562

สกัดปัญหาราคายางดิ่ง กยท.ผนึกกำลัง 1,000 สหกรณ์ชาวสวนยางทั่วประเทศ เล็งตั้งบริษัทลงทุน
ขึ้นโรงงานยางแท่ง ส่งออกแบบเอกชนเต็มตัว หวังเป็นเสือดัวที่ 6 แหวกวงล้อมตลาดล่วงหน้าใน
ต่างประเทศลดราคาต่ำกว่าทุน - บริษัทจีนเทกกิจการไทยคุมราคายาง พร้อมล๊อบบี้ทุก
พรรคการเมือง หวังไม่ให้มีปัญหาซ้ำรอยเหมือนกรณี กยท.ร่วมทุน 5 เสือวงการยาง



รายงานข่าวจากการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า จากความกังวลต่อปัญหาสงครามการค้าจีน-สหรัฐอเมริกาที่ได้ปรับขึ้นภาษีสินค้านำเข้าหลายพันรายการตอบโต้กันสูงถึง 25% ของมูลค่าสินค้า และมีแนวโน้มที่จะยืดเยื้อไปอีกหลายปีว่าจะส่งผลกระทบต่อส่งออกยางพาราทั้งประเภทยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง ยางคอมปาวนด์ (ผสมสารเคมี) ฯลฯ ไปต่างประเทศปีละประมาณ 3.6-3.7 ล้านตัน เพราะในจำนวนดังกล่าวมีการส่งออกไปจีนไม่ต่ำกว่าปีละ 60% ของการส่งออก 3.6-3.7 ล้านตัน ดังนั้น ผู้บริหาร กยท. ที่ได้หารือกับผู้บริหารสหกรณ์ยางพาราขนาดใหญ่ทั่วประเทศมาหลายครั้ง จึงมีแผนที่จะลงทุนตั้งบริษัทผลิตยางและส่งออกยางพาราขึ้นมาโดยตรง ซึ่ง กยท. จะร่วมทุนกับ 1,000 สหกรณ์ชาวสวนยางทั่วประเทศในสัดส่วนที่ดำเนินธุรกิจแบบเอกชนได้เต็มตัว เพื่อความคล่องตัวในการดำเนินงาน

โดยเบื้องต้นเงินลงทุนในการตั้งโรงงานผลิตยางแท่งและเงินทุนหมุนเวียนในการซื้อขายของสหกรณ์จากสมาชิกประมาณ 2,000 ล้านบาท กยท. พร้อมจะให้กู้มาดำเนินการตามวัตถุประสงค์ ส่วนจะตั้งโรงงานผลิตยางล้อรถยนต์ที่มีมูลค่าสูงมากด้วยหรือไม่นั้น ต้องหารือกันโดยละเอียดอีกหลายครั้ง เพราะต้องสร้างแบรนด์และใช้เทคโนโลยีค่อนข้างสูง

“สหกรณ์ชาวสวนยางทั่วประเทศกว่า 1,000 แห่ง ส่วนใหญ่จะมีสมาชิกประมาณ 100 ราย แต่ละรายมีพื้นที่เฉลี่ย 15 ไร่ ผลผลิตยางต่อไร่ที่ 254 กก. จะมีผลผลิตยางในแต่ละปีกว่า 3 แสนตัน เพียงพอในการจัดตั้งบริษัทผลิตและส่งออกยางเองได้ ในช่วง 7-8 ปีที่ราคายางตกต่ำมาตลอด จากภาวะผลผลิตล้นตลาดโลก ทำให้สหกรณ์เมื่อรับซื้อจากสมาชิกจะไม่กล้าสต็อกยางมากเหมือนก่อนหน้านี้ โดยเฉพาะในช่วงปีดกรีดยางที่ราคาควรขยับสูงขึ้น แต่มักจะมีการทุบราคาจากพ่อค้ารวมหัวกันอยู่เสมอ ทำให้ขาดทุนหลายปีติดต่อกัน และเมื่อมีการตั้งบริษัทใหม่ขึ้นมา ต่อไปสหกรณ์ก็จะได้ไม่มีภาระต้องขนส่งยางมาประมูลขายที่ตลาดกลางทั้ง 6-7 แห่งทั่วประเทศมากเกินไป เมื่อขึ้นมาแล้ว จำเป็นต้องขาย แม้จะถูกกดราคาซื้อ เพราะค่าขนส่งและค่าแรงงานในการขนส่งสินค้าค่อนข้างสูง” สหกรณ์ชาวสวนยางทั่วประเทศควรเข้าร่วมลงทุนในการจัดตั้งบริษัท เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งและมีอำนาจการต่อรองสูง สหกรณ์ที่มีขนาดเล็กอาจลงทุนซื้อหุ้นในบริษัทเพียง 5 หมื่นบาทก็ได้ มีการจ้างผู้บริหารมืออาชีพมาบริหารบริษัท จะมีการสร้างโรงงานผลิตยางแท่งหลายแห่งป้อนโรงงานผู้ผลิตยางล้อรถยนต์ในประเทศและต่างประเทศ



นอกจากนี้ ยังเป็นการคานอำนาจกับตลาดซื้อขายล่วงหน้าทั้งในสิงคโปร์ เชียงไฮ้ และโตเกียว ที่ราคาซื้อขายยังต่ำกว่าต้นทุนการผลิตยางแผ่นรมควันของไทยที่ กก.ละ 63-65 บาท ค่อนข้างมาก อีกทั้งขณะนั้นบริษัทขนาดใหญ่ของจีนหลายแห่งเข้ามาซื้อกิจการบริษัทส่งออกยางในไทยหลายแห่ง ทำให้ราคายางของไทยถูกจีนผู้ซื้อรายใหญ่คุมราคาซื้อในไทยและคุมราคาขายในจีนได้เบ็ดเสร็จ ยิ่งเมื่อเกิดสงครามการค้าแทรกซ้อนขึ้นมาอีกเช่นนี้ จึงเป็นปัจจัยลบต่อชาวสวนยางที่จะต้องรับความผันผวนหนักเข้าไปอีก

อย่างไรก็ตาม การตั้งบริษัทผลิตและส่งออกยาง เปรียบเสมือนเป็นเสือตัวที่ 6 จะมีปัญหาทางการเมืองตามมาอย่างแน่นอน เพราะที่ผ่านมา กยท.ลงทุน 200 ล้านบาท กับ 5 บริษัทผู้ส่งออก ในวงเงินรวม 1,200 ล้านบาท เพื่อรับซื้อยางที่ตลาดกลางในราคานาตลาด ผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการยางไม่เห็นด้วยว่าไปร่วมมือกับพ่อค้าได้อย่างไร หากมีการชำระบัญชีและขาดทุนจะมีปัญหาตามมาอีกได้ ดังนั้น กยท.จะต้องหารือกับทุกพรรคการเมืองทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านในเรื่องนี้ให้เรียบร้อยก่อน เพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อน แหล่งข่าวจาก กยท.กล่าว